

Số: /BC-UBND

Hạ Hòa, ngày tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO

Tiến độ, kết quả thực hiện Kết luận số 137-KL/TU ngày 16/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện Hạ Hòa đến năm 2025

Thực hiện Văn bản số 1005-CV/HU ngày 14/03/2024 của Huyện ủy về việc báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận của cấp ủy các cấp ban hành từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, UBND huyện Hạ Hòa báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Thuận lợi

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trong năm luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện; các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất đã được ban hành, nhằm tạo điều kiện cho người dân giảm bớt khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất.

Kết cấu hạ tầng nông thôn trên địa bàn huyện ngày càng được củng cố, đầu tư xây dựng; công tác chỉ đạo sản xuất theo đúng khung lịch thời vụ, công tác dự tính, dự báo và phòng trừ các đối tượng sâu bệnh được triển khai ngay từ đầu vụ; thường xuyên tuyên truyền các chủ trương chính sách của tỉnh, của huyện đến các xã, thị trấn để người dân biết tham gia thực hiện chương trình theo đúng quy định. Công tác dịch vụ trên các lĩnh vực được chỉ đạo quyết liệt, nhất là hoạt động cung ứng giống, vật tư, nước tưới; xây dựng thực hiện các dự án, mô hình về giống, các tiến bộ kỹ thuật.

2. Khó khăn

Sản xuất nông nghiệp thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi các hiện tượng thời tiết bất lợi; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp và nguy cơ bùng phát; giá các loại vật tư đầu vào sản xuất tăng cao, giá đầu ra nông sản không ổn định, giá thịt hơi xuất chuồng trên đàn trâu bò xuống thấp đã ảnh hưởng đến việc đầu tư của doanh nghiệp và các hộ dân.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

1.1. Công tác học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận

Ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 137-KL/TU, UBND huyện giao phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn tuyên truyền các chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện;

phối hợp với UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện để các Doanh nghiệp, HTX, THT và các hộ dân có đủ điều kiện tham gia thực hiện chương trình.

Đồng thời UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND, Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Phú Thọ và các chính sách của UBND huyện gắn với việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới phát huy tiềm năng, thế mạnh nông nghiệp của từng địa phương; hàng năm ban hành kế hoạch triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp đến 20/20 xã, thị trấn.

1.2. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Kết luận

Ngay sau khi Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành, UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát và đôn đốc triển khai thực hiện triển các sản phẩm mới có hiệu quả kinh tế cao hướng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng công nghệ cao trong quản lý, sản xuất;

Hướng dẫn các xã, thị trấn, THT, HTX, doanh nghiệp và chủ trì liên kết hoàn thiện hồ sơ, thẩm định hồ sơ thanh quyết toán và giải ngân nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án theo đúng tiến độ, đảm bảo theo đúng quy định.

Định kỳ hàng tháng, quý, năm UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, đơn vị, UBND các xã rà soát, tham mưu, báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Kết quả thực hiện

2.1. Kết quả thực hiện các chính sách của tỉnh (Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND, Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND) được thực hiện có hiệu quả:

- Hỗ trợ thúc đẩy hình thành và phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm:

+ Dự án liên kết chăn nuôi bò thịt chất lượng cao được thẩm định và quyết định thực hiện trong 5 năm (2020-2024); Số đối tượng tham gia: 01 doanh nghiệp (Công ty TNHH TMDV Nông nghiệp Minh Anh), 01 HTX Nông nghiệp Đại Việt; tổng số hộ dân được thụ hưởng chính sách: 20 hộ. Tổng kinh phí hỗ trợ triển khai thực hiện dự án: 3.000 triệu đồng (Ngân sách tỉnh: 2700 triệu đồng, ngân sách huyện: 300 triệu đồng).

Đến nay, dự án đã thúc đẩy hợp tác liên kết phát triển đàn bò thịt chất lượng cao gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho người dân và góp phần vào tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện. Chuyển giao tiến bộ KHKT chăn nuôi bò sinh sản và bò thương phẩm cho người chăn nuôi. Góp phần nâng cao trình độ, năng lực sản xuất, tạo sản phẩm chất lượng.

+ Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ chuỗi Hạ Hoà được thẩm định và quyết định thực hiện trong 3 năm (2021-2023); Số đối tượng tham gia: 01 doanh nghiệp (Công ty TNHH TMDV Biển Xanh), 01 HTX Nông nghiệp và dịch vụ

tổng hợp Hải Linh; tổng số hộ dân được thụ hưởng chính sách: 02 hộ tại xã Lang Sơn và Đan Thượng.

Tổng kinh phí hỗ trợ triển khai thực hiện dự án 2.919,876 triệu đồng (Ngân sách tỉnh: 2.627,8 triệu đồng, ngân sách huyện: 292 triệu đồng).

Việc thực hiện dự án đã hình thành vùng liên kết trồng chuỗi quy mô tập trung, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất chuỗi thông qua việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đảm bảo chất lượng đầu vào và tiêu thụ sản phẩm của nông dân tham gia dự án, ổn định sản xuất tăng hiệu quả kinh tế cho người nông dân. Đồng thời, giúp chủ trì dự án có vùng nguyên liệu ổn định, đảm bảo sản lượng và chất lượng hàng hóa cung cấp cho thị trường, đối tác, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty và phát triển thương hiệu chuỗi Hạ Hòa

- Hỗ trợ phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực tổ chức sản xuất tập trung:

+ Hỗ trợ phát triển cây bưởi (giai đoạn 2022-2025): Hỗ trợ nâng cao chất lượng bưởi thời kỳ kinh doanh: Đã hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện nâng cao chất lượng bưởi thời kỳ kinh doanh; hỗ trợ phân bón hữu cơ vi sinh cho 227,91 ha bưởi thời kỳ kinh doanh; Hướng dẫn thực hiện và cấp 06 giấy chứng nhận VietGAP cho 82 ha diện tích bưởi tại các xã (Đại Phạm 2 chứng nhận, Xuân Áng, Hà Lương, Yên Kỳ, Gia Điền). Tổng kinh phí hỗ trợ 3.256 triệu đồng (kinh phí hỗ trợ của tỉnh 2.930,4 triệu, huyện hỗ trợ 325,6 triệu đồng)

+ Hỗ trợ phát triển rừng sản xuất:

Hỗ trợ chuyển hóa rừng cây gỗ lớn lần 1 cho 38,8 ha với kinh phí 271,6 triệu đồng; hỗ trợ chuyển hóa rừng cây gỗ lớn lần 2 cho 29,5 ha với kinh phí 147,5 triệu đồng. Tổng kinh phí đã hỗ trợ cho chuyển hóa rừng cây gỗ lớn: 419,1 triệu đồng.

Hỗ trợ cấp chứng chỉ rừng FSC cho các xã tham gia thực hiện chương trình với diện tích 1.900,28 ha, kinh phí hỗ trợ: 513 triệu đồng.

- Hỗ trợ thưởng sản phẩm đạt OCOP: Hỗ trợ cho 10 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao cấp huyện, kinh phí hỗ trợ 200 triệu đồng (ngân sách tỉnh 180 triệu đồng, ngân sách huyện 20 triệu đồng).

2.2. Đối với chính sách của huyện:

Đến nay huyện đã chỉ đạo triển khai thực hiện xong các mô hình: Mô hình ngô sinh khối trên đất đồi; mô hình nuôi cá tầm trên bề lót bạt; mô hình trồng cỏ voi xanh; mô hình mở rộng diện tích trồng Cam lòng vàng gắn với xây dựng thương hiệu tại xã Yên Kỳ (4ha); mô hình nuôi trồng đông trùng Hạ Thảo gắn với xây dựng thương hiệu tại xã Hương Xạ; mô hình nuôi Dúi sinh sản tại xã Văn Lang gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm; mô hình nuôi cá chạch sụn tại xã Vô Tranh đã mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập và sản xuất theo chuỗi giá trị có đầu ra ổn định.

*** Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất:**

+ Tổng nguồn vốn hỗ trợ thực hiện chính sách hỗ trợ của tỉnh giai đoạn 2021-2024: 10.307,96 triệu đồng (ngân sách tỉnh là 9.277,17 triệu đồng, ngân sách huyện: 1.030,19 triệu đồng).

+ Tổng nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất của huyện (năm 2021-2024): 4.851,67 triệu đồng.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

- Công tác chỉ đạo, điều hành được quan tâm thực hiện có hiệu quả đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại địa phương; hình thức tổ chức sản xuất có nhiều đổi mới, phát huy hiệu quả; tích cực đưa các mô hình có hiệu quả kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá có liên kết và tiêu thụ sản phẩm; Kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được quan tâm, đầu tư đã đáp ứng tốt hơn cho phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn huyện.

- Các tiến bộ kỹ thuật mới về giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng tốt, các công nghệ canh tác tiên tiến được phổ biến đến người dân như công nghệ canh tác trong nhà lưới, nhà màng, công nghệ tưới tiết kiệm nước, hệ thống chuồng nuôi khép kín, an toàn sinh học, sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ đã được người dân quan tâm thực hiện nâng cao hiệu quả, chất lượng sản phẩm...

2. Nguyên nhân

- Nguyên nhân khách quan:

+ Là huyện miền núi có địa bàn rộng, địa hình phức tạp; diễn biến của thời tiết bất thường, thiên tai lũ lụt thường xuyên xảy ra. Ruộng đất manh mún, nhỏ lẻ; khó áp dụng cơ giới hóa và hạn chế khả năng đầu tư của nông dân, trở ngại cho việc liên kết giữa doanh nghiệp với người dân trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ;

+ Do dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tiêu thụ nông sản, giá vật tư nông nghiệp tăng cao, khả năng huy động nguồn lực để đầu tư phát triển nông nghiệp của các doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng;

- Nguyên nhân chủ quan:

+ Một số cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, thiếu sâu sát đến lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Năng lực trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khuyến nông cơ sở chưa đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ công việc; chưa đề xuất kịp thời các biện pháp chỉ đạo sản xuất theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

+ Việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, tiên tiến vào sản xuất ở cơ sở còn hạn chế; quá trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn chậm, chưa bền vững. Đời sống nhân dân còn thấp nên việc đầu tư thâm canh để phát triển sản xuất của bà con nông dân còn hạn chế.

3. Các giải pháp tập trung chỉ đạo

- Tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền các chương trình, chính sách đến các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ dân triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và các chính sách hỗ trợ sản xuất của huyện đảm bảo theo Kế hoạch triển khai thực hiện cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn.

- Đối với các chương trình đã và đang thực hiện, các đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình sinh trưởng, phát triển và báo cáo định kỳ tiến độ về huyện để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đảm bảo chính sách hỗ trợ thực hiện có hiệu quả.

- Tiếp tục tuyên truyền các mô hình đã đạt hiệu quả để nhân rộng trong thời gian tới. Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị chuyên môn, UBND các xã, thị trấn hướng dẫn các hộ nông dân có đủ điều kiện thành lập trang trại, tổ hợp tác, thành lập hợp tác xã để tham gia thực hiện chính sách theo đúng quy định. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện phải đảm bảo sự chính xác, hỗ trợ đúng đối tượng, đúng quy định.

Trên đây là Báo cáo Tiến độ, kết quả thực hiện Kết luận số 137-KL/TU ngày 16/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện Hạ Hòa đến năm 2025, Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- CT, CPCT;
- VP Huyện ủy (b/c);
- Phòng TC-KH;
- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Hồng